

# KBANK มั่นใจให้ TK กู้ 500 ล้านบาท ยาว 3 ปี ดอกเบียดังที่

- เพื่อลดความเสี่ยงจากดอกเบียดังขึ้นและรักษาความสามารถในการแข่งขัน
- หลังจากในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม TK ได้ออกหุ้นกู้ระยะยาว 3 ปี ในวงเงิน 570 ล้านบาท และได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศ กู้เงินระยะยาวดอกเบียดังที่อีก 500 ล้านบาท เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดและรองรับการขยายงาน อีกทั้งใช้ทดแทนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอน

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า TK กู้เงินระยะยาว 3 ปี ดอกเบียดังที่ มูลค่ารวม 500 ล้านบาท จากธนาคารกสิกรไทย โดยได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556

“ในกลางเดือนกรกฎาคม TK ได้ออกหุ้นกู้ดอกเบียดังที่ระยะยาว 3 ปี มูลค่า 570 ล้านบาท เราได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด สามารถขายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจาก TK เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง และได้รับการจัดอันดับ A- (คงที่) จาก Tris และ ณ สิงหาคม 2556 TK มีเงินกู้ระยะยาวดอกเบียดังที่เป็นสัดส่วน 78% ของเงินกู้ทั้งหมด ที่ 4,920 ล้านบาท แต่ถ้านับรวมเงินกู้ ดอกเบียดังที่ทั้งหมดจะมีสัดส่วนสูง มากกว่า 80%” นางสาวปฐมากล่าว

นางสาวปฐมากล่าวว่าหุ้นกู้ และเงินกู้ระยะยาวถือเป็นเครื่องมือทางการเงินในการควบคุมต้นทุนทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านดอกเบียดังและเงินดาวน์ ซึ่ง TK เน้นการให้บริการและไม่เห็นการแข่งขันด้านราคา การหาต้นทุนที่คงที่ระยะยาวในอัตราที่เหมาะสมกับตลาด จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของ TK ยังอยู่ในระดับแนวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

“TK จะต้องหาแหล่งเงินทุนที่ทำให้เรายังสามารถอยู่ในระดับแนวหน้าของตลาดต่อไป และเราจะเน้นการแข่งขันด้านการให้บริการแก่เจ้าของร้านค้ามอเตอร์ไซค์ที่ส่งลูกค้ามาให้เราอย่างต่อเนื่อง และเน้นการให้บริการลูกค้าให้มีความสะดวกในการผ่อนชำระได้อย่างต่อเนื่อง” นางสาวปฐมากล่าว

ทางด้านนายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ TK กล่าวเพิ่มเติมว่าการกู้เงินระยะยาวอัตราดอกเบียดังที่ นอกจากจะเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดแล้ว ยังเป็นการรองรับแผนการขยายที่ TK มีแผนจะขยาย

สาขาไปยังต่างจังหวัดเพิ่มเติมเป็น 10 สาขาในปีนี้ จนถึงขณะนี้ TK สามารถขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดได้แล้ว 6 สาขา คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ น่าจะได้ครบ 10 สาขาตามเป้าหมาย และหากสามารถขยายได้ครบตามเป้าหมาย TK จะมีสาขาทั้งสิ้น 93 สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ

“การขยายสาขาไปต่างจังหวัดนั้น จะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของ TK ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายของเรานั้น ภายในปี 2558 สัดส่วนตลาดต่างจังหวัดของ TK น่าจะแตะระดับ 80% ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงของตลาดรถมอเตอร์ไซค์ที่ขายในต่างจังหวัดประมาณ 80%” นายประพลกล่าว และเสริมว่าปัจจุบันสัดส่วนตลาดต่างจังหวัดของ TK อยู่ที่เกือบ 70%

นายประพลกล่าวเพิ่มเติมว่าการออกหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาว อีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการทดแทนหุ้นกู้รุ่นเก่า และเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระไถ่ถอน และ TK ยังมีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ย เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดระยะยาว อีกทั้ง TK ยังมีความสามารถในการกู้เงินได้อีกมากเพราะสัดส่วนเงินกู้ต่อสินทรัพย์ หรือ D/E Ratio อยู่ที่ 1.5 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกันในตลาดที่มีสัดส่วนสูงถึง 8-9 เท่า อีกทั้งยังมีวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้กับสถาบันการเงินชั้นนำอีกกว่า 2,000 ล้านบาท